



## ข่าวเด่นประจำสัปดาห์จากกรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม

รวบรวมโดยสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงฮานอย

17 กุมภาพันธ์ 2568

### เวียดนามเผย อาจจำเป็นต้องยอมรับอัตราเงินเฟ้อสูงขึ้นบางส่วน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการเติบโตที่สูง



นาย ฟาม มิงห์ จิญ (Pham Minh Chinh) นายกรัฐมนตรีกล่าวว่า การส่งเสริม การขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ (Gross Domestic Product: GDP) ที่สูงขึ้น เพื่อไม่ให้ประเทศหยุดการพัฒนา อาจจำเป็นต้องยอมรับอัตราเงินเฟ้อสูงขึ้นบางส่วน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายนี้

ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2568 นาย ฟาม มิงห์ จิญ (Pham Minh Chinh) นายกรัฐมนตรีกล่าวว่า การปรับเป้าหมาย GDP ให้สูงกว่าร้อยละ 8 ในปี 2568 เป็นข้อกำหนดที่ดี โดยมีการวางแผนการดำเนินการ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ และกลายเป็นประเทศที่มีรายได้สูงภายในปี 2588 อย่างไรก็ตาม เป้าหมายดังกล่าว เป็นความท้าทายเช่นกันท่ามกลางการเติบโตทางเศรษฐกิจโลกโดยเฉลี่ยในปีนี้อยู่ที่ประมาณร้อยละ 3 และภูมิภาคอาเซียนร้อยละ 4-4.5 แต่อย่างไรก็ดีไม่ว่าจะยากแค่ไหน เวียดนามก็ต้องทำให้สำเร็จ

ในความเป็นจริง เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการเติบโตที่สูง สินเชื่อของธนาคารเป็นช่องทางเงินทุนที่สำคัญ ในปี 2568 อัตราการเติบโตของสินเชื่อคาดว่าจะเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.92 เมื่อเทียบกับผลการดำเนินงานปี 2567

นาย ฟาม มิงห์ จิญ (Pham Minh Chinh) นายกรัฐมนตรีกล่าวว่า นโยบายการเงินยังคงดำเนินการได้อย่างยืดหยุ่น และผสมกับนโยบายการคลัง เพื่อสร้างเงื่อนไขที่เอื้ออำนวยให้ประชาชนและผู้ประกอบการในการผลิตและทำธุรกิจ โดยอาจจำเป็นต้องยอมรับในส่วนของอัตราเงินเฟ้อ เพื่อที่จะผลักดันเงินออกไปเพื่อภาคการผลิตและธุรกิจ โดยเวียดนามให้ความสำคัญกับการส่งเสริมการเติบโตบนพื้นฐานของการรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจมหภาค การควบคุมอัตราเงินเฟ้อ สร้างความสมดุลขนาดใหญ่

อย่างไรก็ตาม อัตราเงินเฟ้อเป็นตัวบ่งชี้ที่สำคัญ ซึ่งส่งผลโดยตรงต่อเสถียรภาพของเศรษฐกิจ ชีวิตของผู้คน และต้นทุนทางธุรกิจ ในปี 2567 CPI เวียดนามเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.63 แต่สินค้าสำคัญหลายรายการยังมีราคาที่สูง ตัวอย่างเช่น อาหารราคาเพิ่มขึ้นร้อยละ 12.2 บริการทางการแพทย์ราคาเพิ่มขึ้นร้อยละ 9 บริการการศึกษาราคาเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.7 ในขณะที่เดียวกันรายได้เฉลี่ยของแรงงานเพิ่มขึ้นร้อยละ 8.6 ซึ่งต่ำกว่าการเพิ่มขึ้นของราคาสินค้าที่จำเป็นต่อการดำรงชีพ

สำหรับเรื่องการใช้เงินงบประมาณ รัฐบาลต้องการปรับอัตรานี้เป็นร้อยละ 4-4.5 ของ GDP เพื่อระดมทรัพยากรเพื่อการลงทุนด้านการพัฒนา หนี้สาธารณะ หนี้รัฐบาล และหนี้ต่างประเทศ ด้วยข้อเสนอนี้ นาย ฮา ซี ดง (Ha Sy Dong) กล่าวว่า มีความจำเป็นต้องพิจารณาเพิ่มสำหรับหนี้สาธารณะ เพราะตามมาตรการนี้จะทำให้อัตราดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นทำให้อุตสาหกรรมเอกชนกู้ยืมเงินทุนจากรัฐบาลเป็นไปได้ยาก

การลงทุนภาครัฐยังคงเป็นแรงผลักดันที่สำคัญที่สุดที่ขับเคลื่อนการเติบโตในปีนี้ ด้วยเงินทุนรวมประมาณ 900,000 ล้านดอลลาร์ นายกรัฐมนตรีกล่าวว่า รัฐบาลจะสั่งการให้กระทรวง กรม และหน่วยงานภาครัฐต่างๆ ปรับปรุง และขจัดอุปสรรค และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการประมูลและทุนสาธารณะ เพื่อเร่งการเบิกจ่ายในภาคการลงทุนภาครัฐ โดยเฉพาะโครงการสำคัญ ถือเป็นหนทางหนึ่งในการสร้างแรงผลักดันการเติบโตทางเศรษฐกิจในระยะสั้น พร้อมทั้งเปิดพื้นที่การพัฒนาใหม่ๆ ให้กับภูมิภาคและท้องถิ่นต่างๆ ด้วยเหตุนี้ กระทรวงการวางแผนและการลงทุนจึงเชื่อว่า กระทรวง กรม และหน่วยงานภาคท้องถิ่นต่างๆ จำเป็นต้องดำเนินการอย่างจริงจังในการส่งเสริมการเบิกจ่ายเงินลงทุนสาธารณะตั้งแต่นั้นปี และนำทุนเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจโดยเร็วที่สุด ทั้งนี้ เป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณที่นายกรัฐมนตรีมีเป้าหมายมากกว่าร้อยละ 95 ในปี 2568 ซึ่งเป็นปีสุดท้ายของระยะเวลาลงทุนสาธารณะระยะกลาง 2564-2568

(จาก <https://vneconomy.vn/>)

### **ข้อคิดเห็น สคต**

การปรับเป้าหมาย GDP ขึ้นมากกว่าร้อยละ 8 ในปี 2568 ซึ่งสูงกว่าเป้าหมายที่รัฐสภากำหนดไว้ก่อนหน้านี้ (ที่ร้อยละ 6.5-7) อย่างไรก็ตาม เป้าหมาย GDP ที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 8 ในปี 2568 เป็นความท้าทายเช่นกัน เนื่องจากการเติบโตของเศรษฐกิจโลกโดยเฉลี่ยในปีนี้อยู่ในระดับต่ำ ซึ่งอยู่ที่ประมาณร้อยละ 3 และภูมิภาคอาเซียนอยู่ที่ร้อยละ 4-4.5 และความขัดแย้งระหว่างประเทศ ความผันผวนทางภูมิรัฐศาสตร์ และการค้าโลกไม่มั่นคง การลงทุนลดลง อัตราแลกเปลี่ยนและอัตราดอกเบี้ยผันผวนอย่างไม่อาจคาดเดาได้ เป็นอุปสรรคในการเติบโต GDP ของเวียดนาม โดยเพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนและผู้ประกอบการต่างๆ ในการผลิตและดำเนินธุรกิจ โดยอาจต้องยอมรับภาวะเงินเฟ้อที่สูงขึ้นบางส่วน เนื่องจากต้องการผลักดันเงินทุนออกสู่การผลิตและธุรกิจ ผู้เชี่ยวชาญระบุว่า วิธีแก้ปัญหาในระยะสั้นที่จำเป็นต้องดำเนินการทันทีคือ การปรับปรุงระบบกฎหมายให้สมบูรณ์แบบเพื่อรับมือกับสถานการณ์ใหม่ดำเนินการรวมกระทรวงและหน่วยงานภาครัฐอย่างรวดเร็ว รวมทั้งการพัฒนาปัจจัยขับเคลื่อนการเติบโตใหม่ๆ เช่น เศรษฐกิจสีเขียว เศรษฐกิจดิจิทัล และเศรษฐกิจหมุนเวียน ติดตามสถานการณ์ในประเทศอื่นๆ โดยเฉพาะสหรัฐฯ อย่างใกล้ชิด และใช้ประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงของกระแสการค้าและการลงทุน และปรับปรุงสภาพแวดล้อมทางธุรกิจเพื่อสร้างแรงผลักดันให้กับเศรษฐกิจภาคเอกชน